

NEWS-LETTER



KHẮC GHI TRUYỀN THỐNG NGUYỄN SIÊU

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY



Kỉ niệm 32 năm thành lập trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, toàn bộ học sinh đã tham gia tiết học truyền thống, ôn lại những giá trị bền vững về Đức Thầy Nguyễn Văn Siêu – danh nhân văn hóa mà trường vinh dự mang tên và sự nghiệp của người sáng lập trường – Đại tá, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh.

Để tiết học truyền thống thêm thú vị và gần gũi, các con học sinh sau khi nắm bắt thông tin cơ bản đã tự do biểu đạt cảm xúc của mình qua những mẫu giấy viết tay hay Padlet, tham gia trò chơi đố vui có quà tặng...

RẠNG RỠ NHỮNG NỤ CƯỜI ÚC - VIỆT

Sáng 11/9/2023, đoàn trường Brighton Grammar (Úc) gồm 2 giáo viên và 15 học sinh nam tham gia chương trình giao lưu giáo dục đã đặt chân đến Nguyễn Siêu, bắt đầu hành trình khám phá 3 ngày 2 đêm tại Hà Nội.

Trong lần đầu tiên gặp gỡ, các con học sinh Nguyễn Siêu và Brighton Grammar đã nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách, chỉ còn lại những nụ cười rạng rỡ và tình cảm thân thiện, hiếu khách trong các tiết học chung, các hoạt động team-building, thưởng thức bữa trưa tại trường, tham quan phố cổ, trải nghiệm các trò chơi dân gian...

“Con yêu Việt Nam lắm” – đó là những chia sẻ của một thành viên đoàn Úc trước khi tạm biệt Nguyễn Siêu. Với học sinh Nguyễn Siêu, các con đã có một lời hẹn sẽ ghé thăm nước bạn trong thời gian gần nhất.



XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THÊM NHIỀU CẢNH CỬA MỞ RA TỪ NGÀY HỘI NCUK

Ngày 15/9, tại trường Nguyễn Siêu đã diễn ra hoạt động quy tụ 23 đơn vị tổ chức giáo dục và đại học quốc tế liên kết với chương trình NCUK. Đây là Ngày hội giúp học sinh Nguyễn Siêu tìm hiểu kỹ hơn về chất lượng cũng như khả năng được chấp nhận của chương trình NCUK, mở ra cánh cửa nhanh nhất đến Đại học quốc tế.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY



UPCOMING ►

- Trong tuần tới (18 - 29/9), các bạn học sinh Trường Nguyễn Siêu sẽ đón đoàn học sinh trường Liceo Scientifico G.Galilei (Ý) sang tham quan và học tập tại Việt Nam.
- Tổ chức Vui Tết Trung thu tại các lớp vào Tiết 1 ngày 25/9 và múa lân tại sân trường giờ ra chơi ngày 28/9.
- Cuộc thi vẽ tranh "Đan Mạch trong mắt em" bắt đầu từ ngày 29/9/2023.

